



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ (๘) และข้อ ๑๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๖) ในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑

“(๑๖) พนักงานราชการในกรมท่าอากาศยาน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านกักขังและดับเพลิง และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประจำท่าอากาศยาน และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินของกรมท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมท่าอากาศยานกำหนด รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและกักขังอากาศยานพาณิชย์พื้นฐาน จากกรมท่าอากาศยาน มีประสบการณ์การปฏิบัติงานกักขังและดับเพลิงของกรมท่าอากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีความพร้อมทางสมรรถภาพร่างกายสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้”

บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของพนักงานราชการแบบท้าย

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
(๑)	ครูการศึกษาพิเศษในทุกระดับราชการ	<p>ได้รับค่าสิ่งให้ปฏิบัติงานเป็นครูการศึกษาพิเศษ สอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก สอนคนร่างกายพิการ ทางแขนขา และลำตัว และสอนคนปัญญาอ่อน ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของทางราชการ หรือในความควบคุมของทางราชการ ซึ่ง</p> <p>๑. เป็นผู้มีความสามารถ ดังนี้ เป็นผู้ได้รับการศึกษาหรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาของบุคคลพิการ โดยได้รับการสนับสนุนหรืออุปถัมภ์จากทางการศึกษาพิเศษของคณะกรรมการสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเป็นครูการศึกษาพิเศษที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการศึกษาหรือได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรสอน คนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นครูการศึกษาพิเศษที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนคนปัญญาอ่อนของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. ปฏิบัติงานการสอนไม่น้อยกว่าสี่ปีและ ๑๘ ชั่วโมง ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้</p> <p>(๑) กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค</p> <p>(๒) กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>	๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐
(๒)	ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ ๑. นักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบิน บนอากาศยานเป็นประจำ	<p>ได้รับค่าสิ่งให้ปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ</p> <p>๑. นักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบิน บนอากาศยานเป็นประจำ ให้ได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษผู้บังคับอากาศยาน - ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษบนอากาศยานชั่วโมงบินและ ๕๐๐ บาท เศษของชั่วโมงบิน ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงนับให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง 	๑๕,๐๐๐

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
	๒. ว่างอากาศ หรือว่างเครื่องบิน หรือว่างวิทยุสื่อสารการบิน บนอากาศยานเป็นประจำ	๒. ว่างอากาศ หรือว่างเครื่องบิน หรือว่างวิทยุสื่อสารการบิน ๒.๑ ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ดังนี้ - กรณีที่มีหนังสืออนุญาตทำการซ่อมบำรุง ให้ได้รับค่าตอบแทน - กรณีที่มีหนังสืออนุญาตทำการซ่อมบำรุงและประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้ได้รับค่าตอบแทน - กรณีที่มีประกาศนียบัตรการซ่อมบำรุงอากาศยานมากกว่าหนึ่งใบ ให้ได้รับค่าตอบแทน ๒.๒ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษบนอากาศยานของว่างเครื่องบิน ชั่วโมงบินละ ๕๐๐ บาท ๒.๓ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษบนอากาศยานของว่างวิทยุสื่อสารการบิน ชั่วโมงบินละ ๒๕๐ บาท	๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐
(๓)	ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด กระทรวงกลาโหมซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การผลิต การทดลอง การซ่อม และการทำสายกระสุน วัตถุระเบิด	ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำสายกระสุน วัตถุระเบิด ให้ได้รับค่าตอบแทน (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การทดลอง และการซ่อมกระสุน วัตถุระเบิด ให้ได้รับค่าตอบแทน	วันละ ๔๕๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน* วันละ ๓๑๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน*
(๔)	ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเตรียมจากอากาศยาน การเก็บรักษา ประเมินขีดบำรุง	ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่เตรียมจากอากาศยาน และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามระเบียบกองพลการส่งกำลังทางอากาศว่าด้วยนิกิตเตรียมซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่วมซูชีพ พ.ศ. ๒๕๒๕ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยลูกจ้างประจำทำหน้าที่เกี่ยวกับร่วมซูชีพของกองทัพอ.ศ. ๒๕๒๗ ให้ได้รับค่าตอบแทน	๓,๒๐๐

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
	ตรวจ ซ่อมบำรุง พับรม ประกอบรถชูชีพ รวมถึงอุปกรณ์ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง		
(๕)	ผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ โดยผู้รับการสงเคราะห์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากเป็นคนที่พิการทางกาย ทางสมองและปัญญา ทางจิตประสาท เป็นคนชราที่เจ็บป่วยหรือหลง หรือเป็นคนไร้ที่พึ่ง ที่มีปัญหาด้านจิตประสาท ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องดูแลให้การสงเคราะห์ พื้นฟู และพัฒนา โดยสัมผัสกับผู้รับ การสงเคราะห์ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยตรง ให้ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>(ก) ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน ต่อจำนวนผู้รับการสงเคราะห์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ๘ คน และให้เพิ่ม จำนวนผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว ได้ ๑ คน ต่อจำนวนผู้รับการสงเคราะห์ที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้ที่เพิ่มขึ้นทุก ๘ คน</p> <p>การคิดอัตราส่วนผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ให้คิดจากจำนวนผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์นั้น ทั้งผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการด้วย</p> <p>(ข) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีเวลาปฏิบัติงาน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง</p>	๒,๐๐๐
(๖)	ผู้ปฏิบัติงานที่เรียนจำกัดตามกฎหมาย ราชทัณฑ์ในกรมราชทัณฑ์ ตามกลุ่มตำแหน่งที่ตกลงกับ คพร.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติ เกี่ยวข้องใกล้ชิดผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องกักขัง หรือผู้ถูกกักขัง ได้แก่ งานด้านการควบคุมทัณฑ์ภายในเรือนจำและภายนอกเรือนจำ งานด้านสหกรรม งานด้านการให้การศึกษา และฝึกวิชาชีพแก่บุคคลดังกล่าวที่เรือนจำ ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานซึ่งต้นอยู่เป็นปกติ แต่ได้รับคำสั่งมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติงานข้างต้น บางเวลา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๗๕ ชั่วโมงต่อเดือน ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	๖,๕๐๐ ๓,๓๐๐

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
(๓)	<p>ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่</p> <p>เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่</p> <p>เพื่อการตรวจพิสูจน์</p> <p>ในกรมราชทัณฑ์</p>	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ โดยมีหน้าที่</p> <p>ในการรับตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ การตรวจค้นร่างกายและสิ่งของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ การจัดทำทะเบียน</p> <p>ประวัติผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการรับจ่ายเงินฝากของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์</p> <p>การควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้หลบหนี การตรวจค้นและตรวจนับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ การปฏิบัติ</p> <p>หน้าที่ของยามรักษาการณ์ทั้งเวลากลางคืนและเวลากลางวันในวันหยุดราชการ การนำตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์</p> <p>ไปรับการตรวจรักษาพยาบาลภายนอก การป้องกันและระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ การให้บริการแก่ญาติ</p> <p>และหน่วยงานในการติดต่อเยี่ยมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ การจัดบริการด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย การรักษายาบาล</p> <p>ในกรณีเจ็บป่วย ตั้จครรภ์ และการดูแลเด็กที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และการปฏิบัติงานในกรณีผู้เข้ารับการตรวจ</p> <p>พิสูจน์เสียชีวิต</p> <p>ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	๒,๐๐๐
(๔)	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์</p> <p>ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์</p>	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุหรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ</p> <p>ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในกรณีภูมิจักษุกรรมและศพไม่ทราบชื่อ ศพที่ญาติร้องขอและ</p> <p>ศพที่ตายผิดปกติ ตรวจร่างกายผู้เสียหายในกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ตรวจร่างกาย</p> <p>และวัตถุพยานของต้องสงสัยในกรณีกระทำความผิดอาญา รวมถึงกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวน</p> <p>คดีพิเศษ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขอ หรือที่รับมอบหมาย ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์</p> <p>ครบทุกสาขาในกรณีต่าง ๆ ตรวจเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด</p> <p>รวมถึงการตรวจยาพิษ รวบรวมศพ ชิ้นส่วนของศพที่นำมาราบซ่อมมาทำการพิสูจน์บุคคลและสาเหตุการตาย</p> <p>ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้</p> <p>กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	<p>๓,๐๐๐</p> <p>๓,๕๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
		<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและแต่งตั้งจากคุณวุฒิปริญญาตรี หรือดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและแต่งตั้งจากคุณวุฒิปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งและแต่งตั้งจากคุณวุฒิปริญญาเอก ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เป็นผู้ปฏิบัติงานในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒. ได้รับการฝึกอบรมตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กำหนด ๓. มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้ 	๓,๕๐๐
		<ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ สำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุต้องใช้เวลาปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๘ ครั้ง หรือเดือนละ ๖๔ ชั่วโมง ๓.๒ สำหรับการปฏิบัติงานในท้องที่ปฏิบัติงานต้องมีเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๗๒ ชั่วโมง 	
(๘)	<p>ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามและแก้ไข</p> <p>ปัญหาอาชญากรรมในสำนักงาน</p> <p>คณะกรรมการป้องกัน</p> <p>และปราบปรามอาชญากรรม</p>	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การปราบปรามและแก้ไขอาชญากรรม โดยการสืบสวนหาข่าว การวิเคราะห์ข่าว การเฝ้าตรวจและติดตามพฤติการณ์ การล่อซื้อ การตรวจค้นจับกุม การดำเนินคดีอาชญากรรมโดยใช้มาตรการผสมผสาน การยึดอายัดทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน การเร่งรัดติดตามและประสานคดี การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การสำรางพืชเสพติด การเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในพื้นที่และการจัดระเบียบสังคม โดยการปฏิบัติงานต้องใช้</p> <p>ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	๔,๕๐๐
(๑๐)	<p>ผู้ปฏิบัติการไต่สวนในกรมศิลปากร</p>	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน</p> <p>๑. เกี่ยวกับการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำ การทำแผนผังใต้ทะเลและการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางโบราณคดีใต้น้ำ และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำ (Scuba Diving) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน หรือองค์กรที่รัฐอนุญาตประสงคในการฝึกอบรมการดำน้ำ ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	๘,๐๐๐

ลำดับ	ตำแหน่งพิเศษพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
		<p>๒. เกี่ยวกับการสำรวจและชุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำ การทำแผนผังใต้ทะเลและการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางโบราณคดีใต้น้ำ และมีความรู้ความสามารถในการใช้วัตถุระเบิดใต้น้ำ และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับวัตถุระเบิด หรือมีความรู้ความสามารถในการดำน้ำลึกด้วยแก๊สผสมเกินกว่าสองชนิดขึ้นไป โดยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำลึกด้วยการหายใจแก๊สผสม (Mixed Gas Diving) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการดำน้ำลึกด้วยแก๊สผสม ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	๑๐,๐๐๐
(๑๑)	<p>ผู้ปฏิบัติงานในสำนักวิชาชีพ กรมธนารักษ์</p>	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีอันตราย ฝุ่นละออง ไอกรด หรือต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความร้อน เสียง แสงสะท้อน หรือแรงสั่นสะเทือน ตลอดเวลา ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	๒,๐๐๐
(๑๒)	<p>ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัด สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดสาขา และ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล สังกัดกรมคุมประพฤติ</p>	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติตำแหน่งหนึ่งเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง การแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำความผิดในชุมชน การตรวจพิสูจน์ การเสพยาหรือการติดยาเสพติด และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบำบัด การติดตามผลการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง</p> <p>(๑) เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามกรมคุมประพฤติกำหนด</p> <p>(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีเวลาปฏิบัติงาน เดือนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง</p> <p>ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้</p>	

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
		<p>กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	<p>๒,๐๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p>
(๑๓)	<p>ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนตามกลุ่มตำแหน่งที่ตกลง กับ คพร.</p>	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติ</p> <p>(๑) ด้านการอภิบาล การศึกษา การฝึกและอบรม การปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม การฝึกระเบียบวินัย ตูแล และอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>(๒) ด้านการสงเคราะห์และบำบัด แก้ไข หรือการตรวจสุขภาพกายและจิตเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุม หรือการตรวจรักษาและพยาบาลเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชน ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>(๓) ด้านการสืบเสาะและพินิจขอเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสาเหตุ แห่งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>สำหรับผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติงานตาม (๑) (๒) และ (๓) อยู่เป็นปกติ แต่ได้รับคำสั่งมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้ปฏิบัติงานตาม (๑) หรือ (๒) บางเวลา ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้</p> <p>(ก) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมงต่อเดือน ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>(ข) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมงต่อเดือน ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>(ค) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อเดือน ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>(ง) ปฏิบัติงานไม่ถึง ๔๐ ชั่วโมงต่อเดือน ไม่ได้รับค่าตอบแทนในเดือนนั้น</p>	<p>๕,๕๐๐</p> <p>๕,๕๐๐</p> <p>๕,๕๐๐</p> <p>๓,๕๐๐</p> <p>๔,๕๐๐</p> <p>๒,๘๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่สมัครพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
(๑๔)	ผู้ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษา ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ตามกลุ่มตำแหน่ง ที่ตกลงกับ คพร.	ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติ เกี่ยวกับกรฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษา ได้แก่ งานด้านการตรวจพิสูจน์การเสพยาหรือการติดยาเสพติด ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งประกอบด้วย การจัดการกรณีกักขังและการให้การศึกษาให้กับผู้รับการฟื้นฟู และด้านติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ได้รับค่าตอบแทน สำหรับผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานข้างต้นอยู่เป็นปกติ แต่ได้รับคำสั่งมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติงานข้างต้น บางเวลา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๗๕ ชั่วโมงต่อเดือน ให้ได้รับค่าตอบแทน	๒,๐๐๐
(๑๕)	ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่ในตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ให้ได้รับค่าตอบแทน ตามกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงาน ดังนี้ (๑) เภสัชกร กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทน กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นเภสัชกรที่รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ๒.๑ การเตรียมยาหรือวิเคราะห์ยาเคมีบำบัด หรือ ๒.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาในกลุ่มปรกติหรือยาแรง เช่น เอสส์ วิตามิน ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นคลินิก เฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจ่ายยาปกติ หรือ ๒.๓ งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและหักคัส ให้ได้รับค่าตอบแทน (๒) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๑,๕๐๐
			๓,๐๐๐

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
		<p>และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ ให้บริการพยาบาล ในแผนกผู้ป่วยนอก การพยาบาลครอบครัวและชุมชน การบริการพยาบาล อนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย หรือ</p> <p>๑.๒ อาจารย์พยาบาลที่สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่ม ๑.๑</p> <p>ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ให้บริการพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ ห้องคลอด ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยใน หรือ</p> <p>๒.๒ ให้บริการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (C) - งานตรวจบำบัดพิเศษโดยเฉพาะที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางตรงตามสาขาที่ปฏิบัติงาน <p>ในหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง ได้แก่ การพยาบาลในหน่วยเคมีบำบัด รังสีรักษา การตรวจรักษาผ่านกล้อง หรือเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด การพยาบาลผู้ป่วยที่เข่าและหัวไหล่เทียม โดเทียม งานปลูกถ่ายอวัยวะ การบำบัดทางจิต-ประสาท การบำบัดยาเสพติด การบำบัดด้วยไฟฟ้า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/ผู้พิการ การให้คำปรึกษาพิเศษด้านสุขภาพ (Counseling)</p> <p>- การตรวจบำบัดพิเศษเฉพาะทางอื่น ๆ รวมทั้งการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยพยาบาล ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป ที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือ</p>	๑,๐๐๐

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
		<p>๒.๓ อาจารย์พยาบาลที่สอนและดูแลคุณการศึกษาปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่มตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>กลุ่มที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>๓.๑ ให้บริการพยาบาล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพยาบาลวิสัญญีพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลที่มีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป - การพยาบาลเวชปฏิบัติโดยพยาบาลที่ได้รับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner) - การพยาบาลในแผนกผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต (ICU หรือ CCU) หรือการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตนอกแผนกดังกล่าว โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต <p>3.๒ ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมควบคุมในการประกอบวิชาชีพฯ ของสภาการพยาบาล หรือเป็นจำนวนตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด หรือ</p>	๑,๕๐๐

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	หลักเกณฑ์	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
		<p>๓.๓ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่มตาม ๓.๑</p> <p>ให้ได้รับค่าตอบแทน</p> <p>(๓) นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นักกิจกรรมบำบัดหรือหรือ นักจิตวิทยาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นักกิจกรรมบำบัดหรือ นักกิจกรรมบำบัดหรือ นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานจิตวิทยาคลินิก นอกจากวิชาบำบัดที่ปฏิบัติงานที่ด้านกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานจิตวิทยาคลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ซึ่งปฏิบัติงานที่ลักษณะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้</p> <p>ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p> <p>ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	๒,๐๐๐
(๑๖)	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านกัญญาและระดับเพลิง</p> <p>ในกรมท่าอากาศยาน</p>	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กัญญาและระดับเพลิง และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประจำท่าอากาศยานและคณะกรรมการลูกเรือของผลการประเมินของกรมท่าอากาศยาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กัญญาและระดับเพลิงต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <p>(๑) ได้รับใบประกาศนียบัตรแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและกัญญาอากาศยานพาณิชย์พื้นฐาน จากกรมท่าอากาศยาน</p> <p>(๒) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานกัญญาและระดับเพลิงของกรมท่าอากาศยานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี</p> <p>(๓) มีความพร้อมทางสมรรถภาพร่างกายสำหรับการปฏิบัติงานที่ในตำแหน่งได้</p> <p>ให้ได้รับค่าตอบแทน</p>	๓,๐๐๐

หมายเหตุ * วิธีการคิดอัตราค่าตอบแทนรายวันสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามเอกสารแนบ

วิธีการคิดอัตราค่าตอบแทนรายวันสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำลายกระสุน
วัตถุระเบิด

จำนวนวัน ในการปฏิบัติงาน	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
๒๓ วันขึ้นไป	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๒	๙,๙๐๐
๒๑	๙,๔๕๐
๒๐	๙,๐๐๐
๑๙	๘,๕๕๐
๑๘	๘,๑๐๐
๑๗	๗,๖๕๐
๑๖	๗,๒๐๐
๑๕	๖,๗๕๐
๑๔	๖,๓๐๐
๑๓	๕,๘๕๐
๑๒	๕,๔๐๐
๑๑	๔,๙๕๐
๑๐	๔,๕๐๐
๙	๔,๐๕๐
๘	๓,๖๐๐
๗	๓,๑๕๐
๖	๒,๗๐๐
๕	๒,๒๕๐
๔	๑,๘๐๐
๓	๑,๓๕๐
๒	๙๐๐
๑	๔๕๐

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การทดลอง
และการซ่อมกระสุน วัตถุระเบิด

จำนวนวัน ในการปฏิบัติงาน	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
๒๓ วันขึ้นไป	ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท
๒๒	๖,๘๒๐
๒๑	๖,๕๑๐
๒๐	๖,๒๐๐
๑๙	๕,๘๙๐
๑๘	๕,๕๘๐
๑๗	๕,๒๗๐
๑๖	๔,๙๖๐
๑๕	๔,๖๕๐
๑๔	๔,๓๔๐
๑๓	๔,๐๓๐
๑๒	๓,๗๒๐
๑๑	๓,๔๑๐
๑๐	๓,๑๐๐
๙	๒,๗๙๐
๘	๒,๔๘๐
๗	๒,๑๗๐
๖	๑,๘๖๐
๕	๑,๕๕๐
๔	๑,๒๔๐
๓	๙๓๐
๒	๖๒๐
๑	๓๑๐

**บัญชีลักษณะงาน
ของผู้ปฏิบัติงานที่เรือนจำตลอดเวลา**

๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน
๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุม/ปกครองผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายควบคุม/ปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาการณ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุม/ปกครองและรักษาการณ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุม/ปกครองกลาง และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายควบคุม/ปกครอง ฝ่ายรักษาการณ์ ฝ่ายควบคุม/ปกครองกลาง ควบคุมผู้ต้องขังทำงานนอกเรือนจำ และทำงานสาธารณะ
๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังประจำศาล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังไปศาล หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาล หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังไปศาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังไปศาล และควบคุมผู้ต้องขังประจำศาล
๔. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่าย/งานสวัสดิการผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง หัวหน้างานร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสวัสดิการผู้ต้องขัง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานสุทกรรม งานควบคุมดูแลผู้ต้องขังและรับฝากสิ่งของภายในห้องเยี่ยม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังและทำบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำ และงานนันทนาการ
๕. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง งานการศึกษา งานพัฒนาจิตใจ และงานชุมชนบำบัด
๖. ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ หัวหน้าฝ่ายจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง และงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
๗. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุม/ปกครอง และทัณฑปฏิบัติ
๘. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบำบัดรักษา ดูแลผู้ต้องขังป่วย

บัญชีลักษณะงาน
ของผู้ปฏิบัติงานที่เรือนจำบางเวลา

๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทัณฑปฏิบัติ
๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์
๔. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
๕. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ที่อยู่ภายนอกเรือนจำ
๖. ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเงินฝากผู้ต้องขัง
๗. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการเยี่ยมญาติ
๘. ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานรับฝากสิ่งของจากญาติ
๙. ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุฝึกวิชาชีพ งานเงินทุนฝึกวิชาชีพ และงานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
๑๐. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ
๑๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ต้องขังหญิง/วัยหนุ่ม/คดียาเสพติด

**บัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงาน
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(พนักงานราชการ)**

ลักษณะงาน	ตำแหน่ง
๑) ผู้ปฏิบัติงานด้านการอภิบาล การศึกษา การฝึกและอบรม การปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม การฝึกระเบียบวินัย ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน ๒) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ๓) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ๔) พนักงานพินิจ ๕) พนักงานพิทักษ์ ๖) พนักงานประกอบอาหาร ๗) โภชนากร ๘) พนักงานบริการ
๒) ผู้ปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์และบำบัด แก่ไขหรือการตรวจสุขภาพกายและจิตเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมหรือการตรวจรักษาและพยาบาลเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	๑) นักจิตวิทยา ๒) นักสังคมสงเคราะห์ ๓) พยาบาลวิชาชีพ ๔) ผู้ช่วยนักบำบัด
๓) ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน	พนักงานคุมประพฤติ
๔) ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นนอกเหนือจากข้อ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ที่มีคำสั่งมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ (๑) หรือ (๒) บางเวลา	๑) นักจัดการงานทั่วไป ๒) นักวิชาการเงินและบัญชี ๓) เจ้าพนักงานธุรการ